

# Tumataas ang Mga Panganib ng Baha Pagkatapos ng Sunog

Ang mga napakalaking apoy ay kapansin-pansing binabago ang lupain at mga kondisyon nito. Karaniwan, ang mga halaman ay sumisipsip ng ulan, na binabawasan ang pag-agos ng tubig. Gayunpaman, ang mga napakalaking apoy ay iniwan ang lupang sunog, walang saysay, at hindi na nakakasipsip ng tubig, na lumilikha ng mga kondisyong hinog na para sa pagbaha at pag-agos ng putik.

## Baha Pagkatapos ng Sunog: Ang Tumataas na Panganib

Ang mga baha ang pinakakaraniwan at magastos na natural na panganib sa bansa. Dulot man ng malakas na ulan, bagyo, o bagyo sa taglamig, ang mga resulta ng [pagbaha](#) ay maaaring mapangwasak. Habang nabubuo ang ilang baha sa paglipas ng panahon, ang mga baha—lalong karaniwan pagkatapos ng napakalaking apoy—ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng pagsisimula ng bagyo. Kahit na ang mga lugar na hindi tradisyonal na madaling bahain ay nasa panganib, dahil sa mga pagbabago sa tanawin na dulot ng sunog. Kailangang protektahan ng mga residente ang kanilang mga tahanan at personal na ari-arian gamit ang insurance sa baha **ngayon**—bago mangyari ito at huli na.

Ang panganib sa baha ay nananatiling mas mataas hanggang sa maibalik ang mga halaman - hanggang 5 taon pagkatapos ng isang napakalaking apoy. Ang pagbaha at pinsala sa baha pagkatapos ng sunog ay kadalasang mas malala, dahil ang mga labi at abo na natitira mula sa apoy ay maaaring makabuo ng mga pag-agos ng putik. Habang ang tubig-ulan ay dumadaloy sa nasunog at wala nang saysay na lupa, maaari rin nitong dalhin ang lupa at latak at dalhin ito sa daloy ng tubig-baha. Maaari itong magdulot ng mas malaking pinsala. Ang mga residente at may-ari ng negosyo ay hinihimok na bumili ng insurance sa baha **ngayon** para matiyak ang pinansiyal na proteksyon mula sa pagbaha.

## Bawasan ang Panganib Sa Iyo

Ang isang baha ay hindi kailangang maging isang sakuna para magdala ng mataas na gastos mula sa bulsa, at hindi mo kailangang tumira sa isang lugar na may mataas na peligro ng baha para makaranas ng pinsala sa baha. Sa katunayan, mula taong 2014 hanggang taong 2018, ang mga may hawak ng patakaran sa labas ng mga lugar na may mataas na peligro ng pagbaha ay naghain ng higit 40% ng lahat ng kahilingan sa insurance sa pagbaha ng NFIP at nangangailangan ng one-third ng pederal na tulong sa sakuna para sa pagbaha. Dapat tandaan ng mga may-ari ng ari-arian na:

- **Bumili ng Insurance para sa Baha.** Karamihan sa mga karaniwang patakaran ng may-ari ng bahay ay hindi sumasaklaw sa pinsala sa baha. Pinoprotektahan ng insurance sa baha ang iyong pamumuhunan at nagbibigay ng kapayapaan sa pag-iisip. Makipag-usap sa iyong ahente ng insurance tungkol sa mga opsyon ng Pambansang Programa sa Insurance sa Baha (National Flood Insurance Program) sa mababang halaga.
- **Maghanda na.** Magtipon ng mga supply kung sakaling magkaroon ng bagyo, palakasin ang tahanan mo laban sa pinsala, at suriin ang iyong mga saklaw ng insurance. Walang insurance para sa baha? Tandaan: karaniwang tumatagal ng 30 araw para magkabisa ang isang bagong patakaran sa insurance sa baha, kaya kunin ang iyong patakaran ngayon.
- **Magplano nang Maaga.** Magplano ng mga ruta sa paglikas. Itago ang mahahalagang papel sa isang ligtas at hindi tinatablan ng tubig na lugar. Magsagawa ng imbentaryo sa tahanan; isa-isahin at kumuha ng mga larawan ng mga ari-arian at sa loob at labas ng iyong tahanan.



FEMA

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa insurance sa baha, pakitawagan ang iyong ahente ng insurance o makipag-ugnayan sa ng **Call Center ng Pambansang Programa sa Insurance sa Baha** (NFIP) sa 877-336-2627.

Bisitahin ang Pambansang Programa sa Insurance sa Baha sa [floodsmart.gov](https://www.floodsmart.gov) para matuto nang higit pa tungkol sa panganib sa baha at insurance sa baha.

### **Mabills na Mga Katotohanan sa NFIP**

Ayon sa batas, sa pangkalahatan ay may 30-araw na panahon ng paghihintay mula sa petsa ng pagbili hanggang sa magkabisa ang saklaw ng insurance sa baha na may napakakaunting mga pagbubukod.

Tinutukoy bilang Pagbubukod Pagkatapos ng Napakalaking Sunog <sup>1</sup>, ang karaniwang 30-araw ng paghihintay ay hindi nalalapat sa mga bagong patakaran kung, sa oras ng iyong pagkawala ng baha, lahat ng sumusunod na pamantayan ay natutugunan:

1. Ang sakop na ari-arian ay nakakaranas ng pinsalang dulot ng baha na nagmula sa pederal na lupain; at
2. Ang mga kondisyon pagkatapos ng napakalaking sunog sa pederal na lupain ay nagdulot o nagpalala sa pagbaha; at
3. Binili ng may hawak ng patakaran ang patakaran alinman sa:
  - (a) Bago ang petsa ng pagpigil ng sunog; o
  - (b) Sa loob ng 60-araw ng kalendaryo kasunod ng petsa ng pagpigil sa sunog.

Para sa mga layunin ng Pagbubukod Pagkatapos ng Napakalaking Sunog, tinutukoy ng pederal na ahensya na responsable para sa lupain kung saan umiiral ang mga kondisyon pagkatapos ng napakalaking sunog ang petsa ng pagpigil sa sunog.

**Ang Pagbubukod Pagkatapos ng Napakalaking Sunog ng 30-araw ng paghihintay ay tinutukoy batay sa bawat kaso sa oras ng pagkawala gamit ang pamantayan sa itaas.**